

# ด่วนมาก

ที่ มท 0506/จ. 17904



กรมที่ดิน

ถนนพระพิพิธ กรุงเทพฯ 10200

๘ กรกฎาคม 2551

เรื่อง โครงการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร/  
จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ของสำนักงานที่ดิน  
กรุงเทพมหานคร/ จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551  
2. เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน  
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรายชื่อของสำนักงานที่ดิน

ด้วยกรมที่ดิน ได้จัดให้มีโครงการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ของสำนักงาน  
ที่ดินกรุงเทพมหานคร/จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ขึ้น เพื่อเป็นการ  
ประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานที่ดินที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็น  
ปัจจุบัน และเพื่อให้สำนักงานที่ดินตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล ดำเนินการบริหารจัดการการจัดเก็บ  
และบำรุงรักษาข้อมูลที่ดิน ให้มีคุณภาพ สามารถรองรับระบบของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ได้  
อย่างทันทั่วถึง รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อ  
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและของกรมที่ดิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด  
กรมที่ดินจึงขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกและอำเภอทุกแห่ง จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  
รายชื่อของสำนักงานที่ดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส่งกลับกรมที่ดิน (ผ่านสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) อย่างช้า  
ที่สุด ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 เพื่อกรมที่ดินจะได้รวบรวม ประมวลผล และพิจารณาในกรณีออกไป  
สู่ผู้ตรวจ ณ สำนักงานที่ดิน ก่อนการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสำนักงานที่ดิน นำเสนออธิบดีเพื่อให้  
การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการข้อมูลที่ดิน ให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดที่สามารถบริหารจัดการข้อมูล  
ที่ดินของสำนักงานที่ดินในภาพรวมได้ทั้งจังหวัด และให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัด/สำนักงานที่ดินสาขา/  
สำนักงานที่ดินส่วนแยก หรือสำนักงานที่ดินอำเภอ ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลที่ดินเฉพาะแห่ง ได้ตาม  
เกณฑ์มาตรฐานที่กรมที่ดินกำหนด

- / - จึงเรียนมาเพื่อโปรด ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดสั่งการให้สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกและอำเภอพิจารณา  
ดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเชิด คิตเห็น)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมที่ดิน

กองแผนงาน

โทร. (มท) 50801-12 ต่อ 327/0 2622 3491

โทรสาร 0 2222 2093